

# Đại biểu Quốc hội TP. HCM góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

12:23 17/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 16/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP. HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội thảo.**



*Quang cảnh hội thảo.*

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để hạn chế người lao động rút bảo hiểm một lần, nhà nước cần tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về lợi ích lâu dài của BHXH. Đồng thời, BHXH phải minh bạch nguồn tiền người lao động đóng vào, đảm bảo cho trượt giá, đầu tư sinh lời làm cho mức lương hưu tăng dần lên, đây là yếu tố giúp người dân yên tâm.

Bên cạnh đó, cần tính toán để có chính sách tín dụng hỗ trợ người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn vay mượn với lãi suất thấp. Từ đó giúp họ trang trải được cuộc sống tạm thời và không nghĩ đến việc rút BHXH một lần. Ngoài ra, cần có chính sách tăng quyền lợi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, giảm dần số năm đóng tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhiều cơ hội để hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động ...

Về xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Ung Thị Xuân Hương đề nghị, quy định cấm xuất cảnh đối với người sử dụng lao động trốn đóng BHXH từ 3 tháng trở lên. Đồng thời, bổ sung khởi kiện là “Người lao động” và “tổ chức công đoàn”. Vì đây là những chủ thể có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, khi phát hiện hành vi vi phạm họ kịp thời khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của người lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, kiến nghị xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm là “Người lao động” và “tổ chức công đoàn” vì người lao động, tổ chức công đoàn khi phát hiện người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm hoặc bất cứ ai khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đều có quyền tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật.

Góp ý về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, Luật sư Trương Thị Hòa đề nghị BHXH tự nguyện cũng giống như BHXH bắt buộc có đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản để thực hiện vấn đề sức khỏe và vấn đề giới đối với phụ nữ mang thai.

Đối với chi phí quản lý BHXH, Luật sư Trương Thị Hoà cho rằng, mức chi phí quản lý BHXH được tính trên cơ sở số phần trăm của dự toán thu, chi BHXH và được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội” vì hợp lý và có cơ sở phần trăm của dự toán thu, chi BHXH. Đồng thời, đề nghị luật này có hiệu lực sớm hơn kể từ ngày 31/12/2024 vì cần phát huy vai trò của BHXH, tăng cường, khuyến khích phát triển BHXH thực hiện quyền bảo đảm an sinh của người dân theo Điều 34 Hiến pháp năm 2013.

*Ngoài vấn đề về rút BHXH một lần, tại buổi góp ý, các đại biểu cũng nêu ý kiến về việc bổ sung trợ cấp thai sản 2 triệu đồng với người tham gia BHXH tự nguyện, quy định về diện người đóng BHXH bắt buộc, thẩm quyền khởi kiện vi phạm về BHXH...*

**Gia Linh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tphcm-gop-y-du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi>

